

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้การสอน  
วิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังไกลกังวล

นางบุษรินทร์ พรมทา  
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนวังไกลกังวล  
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า เรื่อง  
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังไกลกังวล  
ผู้ศึกษา นางบุษรินทร์ พรมทา  
ปีที่ศึกษา 2556

### บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาชุดการเรียน การสอน วิชาห้องสมุด เพื่อการค้นคว้า เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังไกลกังวล มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียน การสอน วิชาห้องสมุด เพื่อการค้นคว้า เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังไกลกังวล 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุด เพื่อการค้นคว้า เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังไกลกังวล 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน วิชาห้องสมุด เพื่อการค้นคว้า เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังไกลกังวล ประชากร กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มนักเรียน วิชาเพิ่มเติมห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า ง 20265 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวังไกลกังวล ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มนักเรียน วิชาเพิ่มเติม ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า ง 20265 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังไกลกังวล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25 56 จำนวน 32 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ Dependent t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดการเรียน การสอน วิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังไกลกังวล ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ใน 5 ด้านได้แก่ ด้านคำชี้แจง ด้านคู่มือครู ด้านคู่มือนักเรียน ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการเรียน การสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังไกลกังวล มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 86.00/87.80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังไกลกังวล หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อน เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียน การสอนวิชาห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า เรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังไกลกังวล พบว่า ภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด